

Số: 20 /TB-VP

Vinh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Nguyên tại cuộc họp tổng kết các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Ngọc Nguyên chủ trì cuộc họp tổng kết các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức và Trưởng, Phó Tiểu ban giúp việc phục vụ Lễ hội đón giao thừa và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (theo Giấy mời số 51/GM-UBND, ngày 07 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện).

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tình hình tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ban Tổ chức Lễ hội đón Giao thừa và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình tổ chức vận động và cấp quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; các ý kiến trao đổi, thảo luận và đề xuất của các ngành có liên quan; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Ngọc Nguyên kết luận như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu vận động theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 28/12/2022 về việc hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Vinh Thuận, tiếp tục triển khai công tác vận động đảm bảo theo chỉ tiêu được phân bổ. Nguồn vận động được đề nghị các cơ quan, đơn vị nộp về Quỹ vì người nghèo của Ủy ban MTTQ huyện. Giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam theo dõi, đôn đốc nhắc nhở. Thời gian hoàn thành trong **tháng 6/2023**.

2. Giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Nội vụ đề xuất UBND huyện khen thưởng đối với những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tiếp tục theo dõi, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự

cường dân tộc phù hợp với nếp sống, truyền thống văn hóa của dân tộc, tập quán của địa phương.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến lãnh đạo các đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- TP theo Giấy mời số 51/GM-UBND;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, Itctham.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lý Ngọc Đa